



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โทร. ๑๒๐๒

ที่ กษ ๑๒๑๐.๑/๑๖๙๓๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๓/๒ ๙๖๕๖๑

สำนักวิชาการและแผนงาน ขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๕๓๘๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเวียนให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบ โดยสาระสำคัญ ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การยึดเป้าหมายร่วมกัน ๒) การวิเคราะห์หาช่องว่างการบรรลุเป้าหมายและการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าความสัมพันธ์ ๓) การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการ และ ๔) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน โดยสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งให้หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญตามแนวทางขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

๒. การมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างประเทศในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดย สศช. ร่วมหารือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

๓. ขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thailand People Map and Analytics Platform : TPMAP) โดย สศช. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลระบบเกษตรกรกลาง (Farmer One) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อนำข้อมูลมาบูรณาการระบบ TPMAP เพื่อใช้ประโยชน์ในการระบุเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันเหตุการณ์ และร่วมกับหน่วยงานที่มีความสนใจในการใช้ข้อมูลของระบบ TPMAP เช่น ธนาคารโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เบื้องต้นได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) คาดว่าจะนำร่องจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

๔. ความก้าวหน้าของแผนปฏิรูปประเทศ อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

๕. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) เป็นระบบสารสนเทศหลักรองรับการดำเนินการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ครอบคลุมทุกขั้นตอน

/๖. การเชื่อม...

๖. การเชื่อมโยงระหว่างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และระบบ eMENSCR อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงระบบเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล

๗. การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดำเนินการ ๑) การสร้างการตระหนักรู้ผ่านวีดิทัศน์ ๒) การสร้างการตระหนักรู้การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านกระดานเกมส์ “เมืองพัฒนา”

๘. การดำเนินการในช่วงต่อไป โดย สศช. จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ จัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเร่งดำเนินการประมวลแผนปฏิบัติการด้าน...ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแผนระดับ ๓ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม การควบคุมแผนที่มีความสอดคล้องกัน การยกเลิกแผนที่ไม่มีความจำเป็น และการจัดทำแผนเพิ่มเติม เพื่อแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเร่งประมวลผลสำรวจหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับรวบรวมจากมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทำหลักสูตรการเรียน การสอนออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOCs) ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ <http://bit.do/fmrZK> หรือ QR Code ด้านล่าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประดิษฐ์ ใจรังษี)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

